

BÁO CÁO
Tổng kết thi hành Luật Luật sư

Thực hiện văn bản số 3619/BTP-BTTP ngày 27/9/2022 của Bộ Tư pháp về việc tổng kết thi hành Luật Luật sư và chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 5595/UBND-NC₃ ngày 04/10/2022, trên cơ sở tổng hợp báo cáo của Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh và thực hiện công tác quản lý nhà nước tại địa phương, Sở Tư pháp xin báo cáo kết quả thi hành Luật Luật sư như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Tỉnh Hà Tĩnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ, có diện tích 5.990,7 km², đường biên giới dài 165km tiếp giáp với nước bạn Lào; là nơi hội tụ, giao cắt nhiều tuyến giao thông huyết mạch của đường bộ, đường sắt, đường biển theo trục Bắc - Nam và Đông - Tây của quốc gia và khu vực. Đơn vị hành chính gồm 01 thành phố, 02 thị xã và 10 huyện với dân số gần 1,5 triệu người. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của đất nước, Hà Tĩnh đã có những bước phát triển về kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật, tranh chấp dân sự, đất đai, khởi kiện vụ án hành chính cũng tăng nhanh, diễn biến phức tạp. Người dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý ngày càng cao hơn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Sau khi Luật Luật sư được ban hành, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Đội ngũ luật sư cũng dần phát huy và khẳng định vai trò trong đời sống kinh tế, xã hội; góp phần tích cực trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tiến hành tố tụng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác triển khai thi hành Luật Luật sư tại địa phương

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến trong việc nâng cao vị trí của luật sư, Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã cùng các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Đoàn Luật sư đẩy mạnh công tác

tuyên truyền phổ biến về Luật Luật sư, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành, về Chiến lược phát triển nghề luật sư, Đề án phát triển đội ngũ luật sư, vị trí và vai trò của luật sư trong đời sống kinh tế - xã hội. Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua các hình thức như: thực hiện chương trình Pháp luật và Đời sống trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật; viết tin trên bản tin chuyên ngành; biên soạn và phát hành các tài liệu, tờ gấp; hội nghị, hội thảo, các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm. Đã tổ chức các Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng giải quyết vụ việc hành chính trong lĩnh vực đất đai; Hội nghị tập huấn huấn nghiệp vụ về trợ giúp pháp lý; lồng ghép trong các Hội nghị hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trong đó có nội dung giải quyết tranh chấp về đầu tư, pháp luật về hợp đồng, lao động, các chính sách về thuế... Các cơ quan tiến hành tổ tụng quan tâm chú trọng tuyên truyền, phổ biến về điều kiện hành nghề luật sư; quyền và nghĩa vụ của luật sư trong các giai đoạn tố tụng; việc tạo điều kiện để luật sư thực hiện quyền bào chữa, bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Nhằm đảm bảo thực hiện Luật thống nhất, kịp thời, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư. Trong đó xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các quy định của Luật. Trên cơ sở “Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020”, Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ và các Kế hoạch của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020, Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 phê duyệt Đề án Phát triển đội ngũ Luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển đội ngũ luật sư theo nội dung Đề án của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Luật sư được Sở Tư pháp thực hiện thường xuyên thông qua báo cáo của các cơ quan, tổ chức có liên quan, các tổ chức hành nghề luật sư và thông qua việc kiểm tra hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư hàng năm. Nhìn chung, nhận thức về vị trí, vai trò của luật sư trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao; hoạt động luật

sự nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, các cấp, các ngành nên đã từng bước phát triển, đáp ứng nhu cầu về dịch vụ pháp lý của tổ chức, cá nhân.

2. Phát triển số lượng, chất lượng luật sư, tổ chức hành nghề luật sư

Về đội ngũ luật sư, năm 2007, trên địa bàn tỉnh có 12 luật sư, đến nay có 51 luật sư, trong đó 12 luật sư nữ, 39 luật sư nam; có 26 luật sư là đảng viên; 01 tiến sỹ, 05 thạc sỹ; 08 luật sư có bằng cao cấp chính trị. So với các tỉnh khác có nền kinh tế xã hội tương đương thì đội ngũ luật sư ở Hà Tĩnh còn tương đối hạn chế nhưng cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu về dịch vụ pháp lý của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Đội ngũ luật sư đã thể hiện được vai trò trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng; góp phần quan trọng trong việc giúp cơ quan tố tụng xem xét, giải quyết vụ án đúng người, đúng tội, đúng quy định, giảm tỷ lệ oan sai, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đương sự.

Về người tập sự hành nghề luật sư, từ khi thực hiện Luật luật sư năm 2006 đến nay, Đoàn luật sư đã tiếp nhận 37 người tập sự hành nghề luật sư. Việc phân công, hướng dẫn, tập sự được thực hiện nghiêm túc và giám sát chặt chẽ, đúng quy định của Bộ Tư pháp. Chính vì vậy, qua các kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư thì tất cả những người dự thi đều đạt yêu cầu.

Về tổ chức hành nghề luật sư, năm 2006, Hà Tĩnh có 06 tổ chức hành nghề luật sư, đến nay đã tăng lên 17 tổ chức hành nghề luật sư (trong đó 07 Văn phòng luật sư, 10 Công ty luật) và 07 chi nhánh, chủ yếu tập trung ở thành phố Hà Tĩnh. Các tổ chức hành nghề luật sư đều hoạt động trên các lĩnh vực: tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

3. Hoạt động hành nghề luật sư

Từ năm 2011 đến năm 2022, các luật sư đã tham gia giải quyết 3.120 vụ việc, bao gồm 1.000 vụ án hình sự, 1.578 vụ tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác; trợ giúp pháp lý 542 việc. Số thù lao các tổ chức hành nghề luật sư thu được hơn 10.5 tỷ đồng.

Các cơ quan tiến hành tố tụng đã tạo điều kiện tốt cho luật sư khi tham gia tố tụng, giải quyết các loại vụ, việc; được đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền trong việc tiếp cận hồ sơ vụ án. Quá trình tổ chức thực hiện không có khiếu nại, tố cáo của Luật sư về việc thực hiện quy định về thủ tục đảm bảo quyền hành nghề của luật sư trong quá trình tố tụng. Tuy nhiên, tỷ lệ luật sư tham gia các vụ án còn thấp, chỉ chiếm 8.3% vụ án (ở Công an nhân dân hai cấp); 3.29% vụ án hình sự, 0.56% vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động (ở

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp); 10% vụ việc (ở Tòa án nhân dân hai cấp). Hoạt động tham gia tranh tụng của luật sư từng bước chuyên nghiệp và hiệu quả hơn, khẳng định được năng lực chuyên môn trong hoạt động bào chữa, thể hiện được quyền bình đẳng với kiểm sát viên tham gia công tố. Việc tham gia tố tụng của luật sư không những bảo đảm tốt hơn quyền bào chữa của bị can, bị cáo và đương sự khác, mà còn giúp các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, sửa chữa thiếu sót, làm rõ sự thật khách quan, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Nhiều vụ án đã được TAND các cấp xem xét giảm hình phạt, được hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ. Đặc biệt, 01 vụ việc do luật sư và Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố là án lệ số 30/2020/AL để làm nguồn xét xử cho những vụ án tương tự.

Năm 2016, Hà Tĩnh xảy ra sự cố môi trường biển, gần với thời gian chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp làm cho tình hình xã hội ở thị xã Kỳ Anh hết sức phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh, Đoàn Luật sư đã thành lập các đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ giải thích, hướng dẫn cho Nhân dân về quy định của pháp luật và chính sách trong việc giải quyết hậu quả của sự cố biển. Sự vào cuộc kịp thời của Đoàn Luật sư đã góp phần làm cho tình hình chính trị, xã hội ổn định trở lại và góp phần vào thắng lợi chung của cuộc bầu cử.

Bên cạnh đó, luật sư còn thực hiện dịch vụ tư vấn, trợ giúp pháp lý cho cá nhân, tổ chức trong nhiều lĩnh vực pháp luật; tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng, giao dịch, giấy tờ pháp lý; hướng dẫn khách hàng về quyền, nghĩa vụ của khách hàng và cách xử sự theo đúng pháp luật. Hoạt động tư vấn của luật sư góp phần hạn chế tranh chấp xảy ra, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, giảm bớt phiền hà cho cơ quan nhà nước khi người dân thiếu hiểu biết pháp luật khiếu nại không đúng cơ quan có thẩm quyền...

4. Công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của luật sư

Về việc tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác tổ chức Đoàn Luật sư: Đoàn luật sư tỉnh Hà Tĩnh được thành lập ngày 11/7/1992. Từ năm 2007 đến nay, Đoàn Luật sư Hà Tĩnh đã tiến hành 03 lần Đại hội: Đại hội nhiệm kỳ năm 2013-2018, Đại hội nhiệm kỳ năm 2018-2023 và Đại hội bất thường năm 2016 để thông qua Nội quy sửa đổi của Đoàn Luật sư. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành các lần Đại hội, Sở Tư pháp đều chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới. Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm, bố trí trụ sở, cơ sở

vật chất cho Đoàn Luật sư như phòng làm việc, máy móc trang thiết bị và nguồn kinh phí hoạt động hàng năm, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Đoàn Luật sư.

Về công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức, hoạt động luật sư: Hàng năm, Sở Tư pháp đều xây dựng Kế hoạch kiểm tra về tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư. Qua kiểm tra cho thấy về cơ bản các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư đều thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Luật Luật sư. Sai sót chủ yếu là chậm thời hạn gửi báo cáo, sử dụng sổ sách, biểu mẫu chưa phù hợp. Sau khi kiểm tra và nhắc nhở, các tổ chức hành nghề luật sư đã khắc phục kịp thời các sai sót này. Đến nay chưa có luật sư, tổ chức hành nghề luật sư bị xử phạt vi phạm hành chính.

Về công tác cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động: Từ năm 2007 đến nay, Sở Tư pháp đã cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 22 tổ chức sư, 09 chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư; thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của 05 tổ chức và 01 chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư do tự chấm dứt hoạt động và 01 chi nhánh do không hoạt động trở lại, không báo cáo về việc tiếp tục tạm ngừng hoạt động theo quy định.

5. Vai trò tự quản của Đoàn Luật sư

Thời gian qua, Đoàn luật sư đã có nhiều hoạt động thiết thực phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư. Đối với luật sư, Đoàn Luật sư thường xuyên giám sát, kiểm tra việc chấp hành Điều lệ của Đoàn và Quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư. Đối với người tập sự hành nghề luật sư, từ năm 2007 đến nay, Đoàn luật sư đã tiếp nhận 37 người đăng ký tập sự để phân công cho các tổ chức hành nghề luật sư cử luật sư hướng dẫn tập sự. Việc hướng dẫn tập sự được thực hiện nghiêm túc và giám sát chặt chẽ, đúng các quy định của Bộ Tư pháp.

Đoàn luật sư tỉnh đã chú trọng việc quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư. Thông qua các cuộc hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm, các cuộc họp định kỳ, Ban Chủ nhiệm đã quán triệt đến các luật sư trong quá trình hoạt động phải tuân thủ quy định của pháp luật, các quy định của Liên đoàn, của Đoàn Luật sư, thường xuyên trau dồi đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị, xây dựng hình ảnh đẹp trong xã hội. Đối với luật sư mới, trước khi trao quyết định kết nạp luật sư, Ban Chủ nhiệm tổ chức gặp gỡ luật sư để phổ biến các nội dung liên quan đến luật sư như: Luật Luật sư, Quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư,

Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam, Nội quy Đoàn Luật sư Hà Tĩnh và các quy định khác giúp luật sư mới nắm rõ các quy định để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình hành nghề. Thời gian qua, không có luật sư vi phạm phải xem xét xử lý kỷ luật.

Trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, hàng năm, Đoàn Luật sư Hà Tĩnh đều xây dựng kế hoạch đảm bảo bồi dưỡng có trọng tâm và chất lượng. Để đạt được mục tiêu đó, Đoàn đã tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Liên đoàn luật sư Việt Nam, Ủy ban đào tạo, Trung tâm bồi dưỡng thuộc Liên đoàn trong việc hỗ trợ giảng viên, tài liệu cũng như 1 phần kinh phí. Đồng thời phối hợp với Đoàn luật sư các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình tổ chức các cuộc bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ hàng năm cho luật sư.

Về việc tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, từ khi thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư đến nay, Đoàn luật sư đã trực tiếp góp ý 246 dự thảo văn bản pháp luật, trong đó có các dự thảo lớn như Hiến pháp, Luật Đất đai, Bộ Luật Tố tụng hình sự, Bộ Luật hình sự, Bộ Luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình....

Về công tác trợ giúp pháp lý, hàng năm, Đoàn luật sư Hà Tĩnh đều tổ chức ít nhất mỗi năm 2 cuộc trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng chính sách, người nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Đồng thời, vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống luật sư Việt Nam hàng năm, tất cả luật sư đều thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí. Bên cạnh đó, Đoàn luật sư đã phát động và tổ chức cuộc thi “Luật sư nói về luật sư”, “Tìm hiểu Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam” với nội dung tìm hiểu, khơi dậy truyền thống cao đẹp của nghề luật sư và việc thực hiện quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp. Phối hợp với Báo Hà Tĩnh và Đài phát thanh truyền hình tỉnh mở chuyên mục “Luật sư của bạn” để giải đáp các vướng mắc về pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn luật sư đều phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc quản lý đội ngũ luật sư. Hàng năm, Đoàn Luật sư đều thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo theo chuyên đề và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền. Nội dung báo cáo đảm bảo yêu cầu và đáp ứng thời hạn theo quy định. Khi có khó khăn, vướng mắc liên quan đến luật sư và hành nghề luật sư, Đoàn kịp thời trao đổi hoặc đề được hướng dẫn hoặc có kiến nghị, đề xuất để có biện pháp phát triển trong lĩnh vực này.

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Những hạn chế, khó khăn

- Số lượng luật sư chưa nhiều, trong đó có nhiều luật sư cao tuổi (là cán bộ đã nghỉ hưu) nên hoạt động thiếu năng động linh hoạt, khả năng sử dụng công nghệ thông tin hạn chế, ít liên kết trong hoạt động hành nghề. Một số luật sư trẻ còn lúng túng, chưa có kinh nghiệm, chất lượng tranh tụng tại phiên tòa chưa cao, chưa bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng, chưa thực sự gắn bó với nghề luật sư. Khả năng ngoại ngữ và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của luật sư trong lĩnh vực kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài còn rất hạn chế.

- Đa số tổ chức hành nghề luật sư có quy mô nhỏ lẻ. Có 10/17 tổ chức hành nghề luật sư chỉ bao gồm 01 - 02 luật sư, số vụ việc không nhiều, chủ yếu là tư vấn pháp luật, doanh thu thấp; tỷ lệ vụ án, vụ việc có luật sư còn thấp. Chưa hình thành được các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong từng lĩnh vực.

- Luật Luật sư quy định về các trường hợp được miễn đào tạo, miễn tập sự hành nghề luật sư đã thể hiện bất cập khi nhiều luật sư thuộc trường hợp này không phát huy được chất lượng, hiệu quả khi hành nghề luật sư.

- Khoản 5 Điều 20 Luật Luật sư quy định: *“Trong thời hạn **ba năm**, kể từ ngày được cấp Thẻ luật sư, luật sư không làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư, hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức hoặc không thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương nơi Đoàn luật sư có trụ sở hoặc luật sư không hành nghề luật sư trong thời hạn **năm năm liên tục** sau khi được cấp Thẻ luật sư thì Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư xóa tên luật sư đó khỏi danh sách luật sư và đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam thu hồi Thẻ luật sư”*. Thời hạn nêu trên quá dài khiến cho các luật sư này (đã có Thẻ luật sư nhưng không hành nghề tại tổ chức nào) nằm ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan, tổ chức quản lý.

- Khoản 3 Điều 32 Luật Luật sư quy định: *“Luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư phải có ít nhất hai năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức”*. Tuy nhiên, Khoản 2 Điều 35 về thủ tục đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề luật sư lại không quy định về thành phần hồ sơ chứng minh điều kiện này. Điều này gây khó khăn cho Sở Tư pháp khi giải quyết thủ tục hành chính.

- Luật Luật sư không quy định về cấm kiêm nhiệm giữa luật sư và một số nghề bổ trợ khác. Thực tế trên địa bàn tỉnh cho thấy, luật sư thường kiêm nhiệm đầu giá viên, tuy nhiên hoạt động không ổn định, thường xuyên thay đổi nơi làm việc, gây khó khăn cho việc quản lý và sự phát triển ổn định trong lĩnh vực đầu giá tài sản.

- Hiện nay chưa có cơ sở dữ liệu quản lý thông tin cho các tổ chức hành nghề luật sư trên phạm vi cả nước dẫn đến khó khăn cho việc kiểm tra thông tin về luật sư, tổ chức hành nghề luật sư ở các tỉnh, thành phố khác.

2. Nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn

- Nhìn chung, nền kinh tế - xã hội của tỉnh chưa phát triển mạnh, nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của cá nhân, tổ chức còn thấp nên làm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nghề luật sư và tổ chức hành nghề luật sư, chưa hình thành được tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong từng lĩnh vực.

- Các biện pháp hỗ trợ hoạt động hành nghề luật sư chỉ dừng lại ở mức độ giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hành nghề luật sư mà chưa có giải pháp mang tính chiến lược nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hành nghề luật sư. Chưa có chính sách hỗ trợ đào tạo nghề luật sư và thu hút luật sư nên việc phát triển luật sư trẻ còn hạn chế, nhất là những luật sư giỏi ở các lĩnh vực như kinh doanh thương mại, kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài.

- Việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hành nghề luật sư trong lĩnh vực thương mại quốc tế còn gặp khó khăn. Đối với các chương trình bồi dưỡng do Liên đoàn luật sư tổ chức, do chi phí cao nên luật sư tại địa phương chưa tham gia được.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đề nghị Bộ Tư pháp xem xét sửa đổi Luật Luật sư ở các nội dung sau: quy định về thời gian tập sự hành nghề luật sư, việc tham gia kiểm tra kết quả tập sự của các đối tượng được miễn đào tạo nghề luật sư, bổ sung quy định về độ tuổi tối đa khi hành nghề để đảm bảo chất lượng hành nghề luật sư; bổ sung quy định luật sư không được kiêm nhiệm các nghề bổ trợ tư pháp khác. Đồng thời, sửa đổi theo hướng giảm các thời hạn quy định tại Khoản 5 Điều 20 Luật Luật sư; bổ sung quy định về giấy tờ chứng minh thời gian hành nghề của luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư tại Điều 35 như đã nêu ở trên.

- Đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với Liên đoàn luật sư xem xét tham mưu về chính sách hỗ trợ cụ thể cho luật sư các địa phương trong việc tham gia chương trình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hành nghề luật sư trong lĩnh vực thương mại quốc tế do Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức.

- Đề nghị Bộ Tư pháp xem xét xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin luật sư, tổ chức hành nghề luật sư để thuận tiện trong việc tìm kiếm thông tin, theo dõi, quản lý.

- Đề nghị Bộ Tư pháp xem xét tham mưu quy định về chính sách hỗ trợ phát triển nghề luật sư để các địa phương có cơ sở ban hành và thực hiện.

Trên đây là báo cáo tổng kết thi hành Luật Luật sư, Sở Tư pháp xin báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;
- UBND tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ sở;
- Lưu: VT, HC&BTTP.

GIÁM ĐỐC

Lê Viết Hồng

PHỤ LỤC 1
THỐNG KÊ VỀ LUẬT SƯ, TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ, KẾT QUẢ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Năm	Tổng số luật sư	Tổng số tổ chức hành nghề luật sư	Tổng số Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư	Tổng số vụ, việc thực hiện xong					Doanh thu (đồng)
				Tổng số	Chia ra				
					Tổng số	Trong đó: Số vụ hình sự	Tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác		
2011	18	08	0	206	97	52	79	30	186.000.000
2012	19	09	0	353	122	71	198	33	202.000.000
2013	23	10	0	294	75	47	202	17	235.272.000
2014	22	09	0	369	89	50	226	54	406.230.000
2015	22	08	0	232	86	43	93	53	1.167.177.000
2016	24	09	02	187	69	33	89	29	1.937.000.000
2017	27	09	03	231	84	67	118	29	1.359.500.000
2018	33	08	04	235	104	58	116	15	670.900.000
2019	33	08	04	276	106		137	33	886.123.000
2020	44	14	05	231	52		141	38	1.087.350.000
2021	49	15	05	241	59		148	34	1.318.104.000
2022	51	16	07	265	57		165	43	1.129.462.000